
BORGARRÁÐ 9. janúar 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
hvers vegna Reykjavíkurborg gerir ekki ráð fyrir framlögum til þeirra íþróttafélaga sem nú 
þegar hafa stofnað rafíþróttadeildir - R19040029

Borgarstjórn samþykkti samhljóða tillögu Sjálfstæðisflokksins um rafíþróttir en í 
greinargerðinni er gert ráð fyrir 10.000.000 kr. kostnaði við stofnun deildanna. Ekki gert ráð 
fyrir neinum framlögum til þeirra íþróttafélaga sem nú þegar hafa stofnað  rafíþróttadeildir hjá 
sér. Gerðar eru verulegir athugasemdir við þetta fyrirkomulag. Hyggst borgin endurskoða 
úthlutun vegna þessara deilda?


